

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 1 โดยมีใจความว่า ด้วยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รายงานว่า บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียด โดยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้ว คณะแพทย์ ฯ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559</p> <p>ผลการตรวจพระสมอด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ายังมีรอยโรคเก่าจากการขาดพระโลหิตของพระสมอเมื่อครั้งทรงประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ไม่พบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่ และผลการตรวจพระวรกายส่วนอื่น ๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจเมื่อปีพุทธศักราช 2558</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 69</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศแคนาดา ฟินแลนด์ อิหร่าน แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคู่ขนานสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 69 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และกระตุ้นประชาคมโลกให้จริงจังกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง สำหรับสถานการณ์กิจกรรมทางกาย เป็นประเด็นสำคัญที่มีถูกมองข้ามไป ก้าวต่อไปที่ทั่วโลกต้องร่วมกันดำเนินการ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมทางกายในทุกระดับ 2.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และ 3. ขอให้องค์การอนามัยโลกจัดทำรายงานสถานการณ์กิจกรรมทางกายโลก</p>
http://www.deenews.com/news6827.html	<p>ข่าวแชร์มีว อันตรายกึ่งหัวเขี้ยวเสพติด</p> <p>-เสนอข่าวจากเว็บไซต์ปลอม และเพจปลอมของกระทรวงสาธารณสุข เตือนภัย 3 จังหวัดอันตรายพบกึ่งหัวเขี้ยวเสพติด เด็กนร.ดับ2 โดยระบุว่า เตือนภัยผู้บริโภคจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทะเลประเภทกึ่ง ขณะนี้มีกึ่งที่ผสมหัวเขี้ยวไอซ์กระจ่ายอยู่เต็มพื้นที่ 3 จังหวัดทั่วประเทศได้แก่ 1.สมุทรสาคร 2.ชลบุรี 3.กรุงเทพมหานคร คาดว่าเป็นวิธีการส่งยาเสพติดแบบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ขายต่างชาติหัวใสได้ฝังส่วนผสมหัวเขี้ยวไอซ์เข้ากับอาหารทะเลเพื่อส่งต่อมายังประเทศไทยเพื่อทำการผลิตและจำหน่าย เจ้าหน้าที่คาดอาจเป็นการผิดพลาดโดยการสลับถุงมีกึ่งที่มีสารหัวเขี้ยวไอซ์ปะปนมากับอาหารทะเล</p> <p>เหตุการณ์ที่โรงเรียนชื่อดังย่านสมุทรสาครพบเด็กนักเรียนหญิง 2 คนนอนหมดสติอยู่ที่โรงอาหารขณะกำลังกินอาหารทะเลทั้ง 2 มีอาการตัวร้อนมีเลือดออกทางจมูกและปากเพียงแคเวลา 15 นาทีก็ทำให้เสียชีวิตทันที รัฐบาลสั่งประชุมด่วนตั้งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยตามร้านอาหารทะเล 3 จังหวัดอันตรายเพื่อส่งต่อข่าวสารให้รู้ถึงผู้บริโภคให้ความระวังกันต่อไป</p>
บ้านเมือง ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ	<p>งูไหลจากคอกห่าน</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีหนุ่มเคราะห์ร้ายโดนงูเหลือมกัดต่ออวัยวะเพศถูกนำส่งรพ.จุฬารัตน์ ล่าสุดอาการดีขึ้น แผลไม่ติดเชื้อ แต่แพทย์ให้รอดูอาการอีก 3-4 วัน เมื่อหายแล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิม</p> <p>-ชาวบ้านในหมู่บ้านบูรพาชีวิตที่เกิดเหตุต่างผวาหนัก ไม่กล้าเข้าไปทำธุระในห้องน้ำ เพราะกลัวจะมีงูไหลมาอีก และรีบเปลี่ยนโถส้วมจากคอกห่านเป็นชักโครกแทน</p> <p>-ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนเลือกโถส้วมที่มีมาตรฐาน มอก. หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำและ บริเวณรอบพื้นที่บ้านให้สะอาด ก่อนใช้โถส้วมต้องสังเกตว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือไม่ ที่สำคัญบ่อเกราะต้องมีฝาปิดชิด ป้องกันงูเล็ดลอดเข้าไป</p> <p>-นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็น 1 ใน 100 ไม่ต้องไปวิตกกังวล จนกลายเป็นความกลัวเกินเหตุ ทั้งนี้หากไม่ต้องการให้งู หรือสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ เข้ามาในบ้าน หรือเข้ามาในคอกห่านโถส้วม หรือชักโครกนั้น ให้ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันก๊าด เหน็บตามช่อง หรือชอกที่คิดว่างูจะเข้ามาในบ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้ ทุทุกชนิดหรือแม้กระทั่งตัวเงินตัวทองและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ จะเกลียดกลิ่นน้ำมันก๊าดมากและไม่ยอมเข้าใกล้เด็ดขาด</p> <p>ส่วนวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อเลื้อยเข้ามาในคอห่าน โดส่วมหรือซักรอก ให้ใช้น้ำยามาเช็ด ที่ใช้ล้างห้องน้ำตามปกติ หรือน้ำมันก๊าด ราดลงในโดส่วม หรือซักรอกแล้วกด หรือราดน้ำตาม จะเกลียดกลิ่นของสารเคมีชนิดนี้เป็นอย่างมาก มันจะหนีไปไกล กลิ่นพวกนี้จะติดอยู่นาน ทำแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้งก็พอ</p> <p>-สพ.ญ.ลาวัลย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กล่าวว่า งูสามารถเข้าไปได้ทั้งส่วมซักรอกและส่วมซิม วิธีป้องกันอาจใช้ราดน้ำร้อนลงไปก่อน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สมุนไพรรักษาพิษสัตว์ร้าย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำสมุนไพรรักษาพิษสัตว์ร้ายที่จะช่วยรับมือกับสัตว์มีพิษต่างๆ ในฤดูฝน เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ ได้แก่ เสดดพังพอน โลดทะนงแดง กระจูดไก่ดำ ตะขบปิน หอมแดง และตำลึง</p> <p>ปัจจุบันมีการใช้ตำรับยาโลดทะนงแดง ในผู้ป่วยที่โดนงูเห่ากัดที่โรงพยาบาลกบเชิง โดยโรงพยาบาลได้ใช้ตำรับยาโลดทะนงแดงรักษาประชาชนที่ถูกงูเห่ากัดแล้วประมาณ 80 ราย ทุกรายปลอดภัย ปัจจุบันตำรับยาโลดทะนงแดงของโรงพยาบาลกบเชิง ได้นำไปใช้เป็นยาช่วยชีวิตขั้นต้นที่ห้องฉุกเฉิน และขณะนี้ได้นำสมุนไพรรักษาโลดทะนงแดงไปใช้รักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัดในภาคใต้ คือ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ คมชัดลึก แนวหน้า</p>	<p>เตือนภัยปลาดิบใส่สี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า “Dr.Nantarika Chansue” (รศ. สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันช้อย) ผอ.ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งข้อสังเกตสีของเนื้อปลาดิบเข้มผิดปกติ และเมื่อนำกลับไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยเมื่อแช่ในน้ำเปล่าไม่นานก็พบว่ามีสีสีแดง ออย.ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเนื้อปลาดิบในร้านอาหารที่เปิดตามห้างสรรพสินค้า 5 แห่ง ในกทม.ซึ่งเป็นร้านที่มีหลายสาขา เพื่อนำปลาดิบมาตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิสูจน์ว่ามีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคหรือผสมสีหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลใน 1 สัปดาห์ หากพบการปนเปื้อนมีโทษถึงติดคุก และสั่งงดสีเนื้อปลาดิบต้องเป็นธรรมชาติ กลิ่นไม่ผิดปกติ เนื้อต้องไม่ยุ่ย</p> <p>ส่วนกรณีที่มีนักวิชาการระบุว่า สีของเนื้อปลาดิบเข้มผิดปกติเกิดจากสารโปรตีนตามธรรมชาติในเนื้อปลา หรือสารมายโอโกลบินละลายออกมานั้น คงต้องนำเอาตัวอย่างเนื้อปลาสดมาตรวจสอบเพื่อหาว่ามีการปนเปื้อนสี หรือจุลินทรีย์ก่อโรคต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ชงบงูเห่าแบบเรียบ</p> <p>-เสนอข่าว นายเจน อิริคสัน รองประธานสมาคมยุโรปเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) เปิดเผยว่า ได้เข้าพบนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เพื่อนำข้อร้องเรียนและปัญหาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อในการทำธุรกิจในไทยของสมาชิกในสมาคมฯ ที่มีอยู่กว่า 2,000 บริษัท โดยเรื่องหนึ่งยังกังวลเรื่อง มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกกฎหมายให้มีการใส่คำเตือนบนหน้าซองบงูเห่า ซึ่งมองว่าเป็นการลดโอกาสในการค้า เนื่องจากพื้นที่บนซองบงูเห่าถือเป็นทำเลทองในการโฆษณา โดยเสนอว่า ให้มีการนำคำเตือนออก หรือให้มีกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นกว่านี้ เนื่องจากในประเทศอื่นๆ ไม่มีกฎระเบียบดังกล่าว โดยเสนอให้ทางสมอ.เข้ามาดู แลหามาตรการช่วยเหลือ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ภาษีเครื่องดื่มให้ความหวาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปท.) ในฐานะประธาน คณะกรรมการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า หลังจากที่สปท.ได้ลงมติเห็นชอบรายงานเรื่อง “การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ” ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้ทราบมาว่า คณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย หรือวิป 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สปท. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรัฐบาล เตรียมที่จะพิจารณาในประเด็นนี้ในการประชุมวันที่ 8 มิ.ย.นี้ ระบุเตรียมหอบงานวิจัยชี้แจง และ ยังต้องมีมาตรฐานอื่นควบคู่กันไปด้วย -มันใจมากขึ้นหลังออกมารับลูก</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ 2545</p> <p>-เสนอบทความ โดยพญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ระบุว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พ.ศ. 2545 ที่ใช้มาแล้ว 14 ปี มีปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสปสช. ยังดำเนินการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและบริหารงานโดยขาดธรรมาภิบาล ทางสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พ.ร.บ.อื่น ๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขด้วย</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สมุนไพรรักษา มะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ กล่าวว่า อนาคตที่สดใสของสมุนไพรไทยนั้น ล่าสุดกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม เพื่อวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยนำผลการวิจัยสมุนไพรที่ได้ผล ว่าสามารถยับยั้งหรือฆ่าเซลล์ได้ในระดับพรีคลินิก มาทำเป็นยาสำเร็จรูปที่รู้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่แน่นอน มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งจริง ภายใต้รูปแบบการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการตอบสนองการรักษาของมะเร็งแต่ละประเภทแต่ละอวัยวะ และติดตามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาสมุนไพร ถ้าได้ผลการรักษาที่ดีก็สามารถนำมาใช้ในวงกว้างในผู้ป่วยจริงได้อย่างมั่นใจ เภสัชภัณฑ์จากสมุนไพรไทยก็จะได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกและช่วยลดรายจ่ายค่ายาเคมีบำบัดของประเทศได้ในอนาคต ดังนั้นทราบได้ที่ยังไม่มีผลการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งจริงอย่างเป็นระบบ ขอร้องว่าอย่าได้แชร์ข้อมูล มั่วเรื่องสมุนไพรรักษา มะเร็ง</p> <p>ประเด็นสำคัญที่ต้องขอย้ำกันก่อนอย่างอื่นเลยว่า สมุนไพรไทยที่มีอยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติขณะนี้ทั้งหมด 22 รายการ ล้วนนำมาใช้ในสรรพคุณด้านอื่น ๆ ปัจจุบันยังไม่มียาสมุนไพรตัวไหนได้ผ่านการรับรองให้ใช้รักษา มะเร็งสักตัวเดียว</p>
<p>ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สวท.</p>	<p>เตือนโรคหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝน ให้ระวังโรค 5 กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ 1.โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 2.โรคติดต่อที่มีุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคมาลาเรีย โรคไข้วัดช้อยงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค และโรคไวรัสตับอักเสบบี 4.โรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเลปโตสไปโรซิส และ 5.ภัยสุขภาพอื่น ๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่า และภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ต้นปี 2559 พบป่วยมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ โรคปอดบวม พบผู้ป่วย 84,422 ราย เสียชีวิต 128 ราย รองลงมาคือโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 48,928 ราย เสียชีวิต 3 ราย และโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วย 17,614 ราย เสียชีวิต 16 ราย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>แนะ 5 ป้อง 5 หยุต ลดปัญหาเด็กแก๊งค์กันในโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธีป้องกันลูกจากการถูกรังแก ดังนี้ 1.ชวนลูกพูดคุยถึงการข่มเหงรังแก 2.กำจัดตัวล่อของการถูกรังแก 3.ให้ทำกิจกรรมโดยมีเพื่อนอยู่ด้วย 4.ฝึกการแสดงออกทางอารมณ์และดำเนินชีวิตเป็นปกติ 5.อย่าต่อสู้กับเรื่องนี้ด้วยตัวเองตามลำพัง และ 5 วิธี ช่วยลูกให้หยุดรังแกเพื่อน ได้แก่ 1.สอนให้เด็กรู้ว่าการรังแกผู้อื่นเป็นพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ปกครองในบ้านและในสังคมภายนอก 2.สอนให้เด็กเคารพสิทธิของผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 3.หาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้เด็กรังแกเพื่อน 4.ชมเชยหรือให้รางวัล เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดี 5.เป็นตัวอย่งที่ดีให้เด็ก</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ 4มุมเมือง, กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เตือนอย่ากินน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา/วัน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณมิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องดื่มรสหวานหลายชนิดซึ่งจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลมากเกินปริมาณที่แนะนำต่อวัน คือไม่เกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา โดยน้ำตาลในน้ำอัดลม น้ำดื่มกระป๋อง 325 มล. มีน้ำตาล 8 ช้อนชา น้ำอัดลม น้ำสี-น้ำใสกระป๋อง 325 มล. น้ำตาล 10 ช้อนชา เครื่องดื่มชาเขียว น้ำผึ้งมะนาวขวด 420 มล. น้ำตาล 12 ช้อนชา เครื่องดื่มสมุนไพรรสหวาน 380 มล. น้ำตาล 10 ช้อนชา กาแฟสด-ชาชงแก้วกลาง น้ำตาล 9 - 10 ช้อนชา รวมทั้งขนมหวาน ลูกกวาด อาหารอื่นๆ ก็มีน้ำตาล จึงควรกินหวานให้น้อยลงให้เป็นนิสัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>มาตรฐานคลินิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้จัดประชุมผู้ประกอบการคลินิกทุกประเภทที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงมาตรการควบคุมตรวจสอบเพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รวมทั้งชี้แจงมาตรฐานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่ ได้กำกับให้คลินิกทุกประเภท โดยเฉพาะคลินิกที่เป็นเครือข่ายของการประกันสังคม อย่างคำนึงถึงผลกำไรสถานเดียว จากการตรวจสอบคลินิกที่ผ่านมาที่ได้รับการร้องเรียนและตรวจพบบ่อย คือ การใช้บุคคลอื่นหรือสายวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์มารักษา จากนั้นไป สบส.จะเข้มเรื่องของมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยแก่ชีวิต ทำงานเชิงรุกเน้นป้องกันปัญหากับผู้ใช้บริการ โดยจะส่งทีมตรวจเยี่ยมคลินิกทุกแห่งทั่วประเทศทั้งก่อนและหลังการอนุญาตให้เปิดดำเนินการ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>คุมเข้มธุรกิจ'สปา'</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่มีข่าวว่า ขณะนี้ผู้ใช้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ธุรกิจสปา โดยเปิดเป็น "สปาปริตต์" นำสาว ๆ หน้าตาดีมาดึงดูดลูกค้า ส่งผลให้สปาไทยเสื่อมเสียนั้น</p> <p>นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้มีการควบคุมมาตรฐานธุรกิจบริการประเภทสปา มีกฎหมายออกมาโดยเฉพาะแล้ว คือ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายนนี้ โดย สบส.ได้เร่งประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ที่น่าสนใจจะเปิดดำเนินการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับมาตรฐานให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันได้จัดทำกฎหมายลูกอีก 6 ฉบับ ขณะนี้เสร็จแล้ว</p>
เนชั่นสุดสัปดาห์	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาการตรวจหาเชื้อ HIV ในเด็กแรกคลอด ด้วยวิธีการตรวจแบบ HIV-PCR ตรวจหา DNA ของเชื้อ HIV ในเลือดเด็ก ระบุผลเร็ว ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น มั่นใจไทยจะเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ตามเป้าหมายการสหประชาชาติกำหนดไว้ คือไม่เกินร้อยละ 2 ภายในปี พ.ศ. 2560</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>วันไข้เลือดออกอาเซียน</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมอาเซียนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้แต่ละประเทศดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องจริงจัง ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมไข้เลือดออกอาเซียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม แชนกรี-ล่า กรุงเทพฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ</p>
คมชัดลึก	<p>เฝ้าระวังยาแผนปัจจุบันปลอมปนในอาหาร</p> <p>-เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าระวังการใช้ยาแผนปัจจุบันในอาหาร โดยการตรวจวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันที่อาจมีการนำมาใช้ผสมในอาหาร เพื่อให้มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างโดยตรวจ 7 กลุ่ม ได้แก่ ยาลดน้ำหนักยาเบนโซไดอะซีปีนสียาสเตียรอยด์ยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยาลดความอยากอาหารยาระบายและวัตถุออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางพร้อมเตือน ผู้บริโภคระวังผลข้างเคียงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยาดังกล่าวอาจเสี่ยงต่ออาการหัวใจวาย และเสียชีวิตได้</p>
ไทยโพสต์	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอบทความ ใกล้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดี ชวนเลิกบุหรี่เพื่อตนเอง ครอบครัวที่รักและสังคม พร้อมถือโอกาสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จำนวนมากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไม่เลิกสูบบุหรี่ที่ทำให้ไม่ยอมเลิกสูบ เช่น สูบวันละไม่กี่มวน คงไม่เป็นไร ความจริง แม้แต่สูบวันละ 1 ถึง 4 มวน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 พบว่า ร้อยละ 90 ของคนไทย 4.6 ล้านคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้ใช้วิธีเลิกด้วยตนเอง ดังนั้นถ้าหากตั้งใจเลิกจริงๆ ก็จะสามารถทำได้สำเร็จ</p>
ไทยรัฐ	<p>เชื่อก่อโรคในซูชิ</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตรวจตัวอย่างซูชิ จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 3 ย่านการค้าในเขต กรุงเทพฯ เพื่อนำมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร	วิเคราะห์ปริมาณเชื้อ สเตปฟีโลคอคคัส ออเรียส พบการปนเปื้อน 2 ตัวอย่าง และเกินค่ามาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ย่านปิ่นเกล้า และย่านหลังกระทรวงการคลัง ผู้บริโภคควรเลือกซื้อซูชิในร้านที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว
ข่าวสด	<p>กินไส้กรอกให้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหาร จุฬาฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "ไส้กรอก" ว่าสารไนไตรต์และไนเตรต มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เนื่องจาก ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้สาร ไนไตรต์และไนเตรต เป็นวัตถุเจือปนอาหารสำหรับใช้ถนอมอาหารได้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อเป็นวัตถุกันเสีย โดย อย. กำหนดให้สามารถใช้โซเดียมไนไตรต์ หรือเกลือไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมักได้ไม่เกิน 125 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม ส่วนโซเดียมไนเตรตหรือเกลือไนเตรตใช้ได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม สิ่งที่ผู้บริโภคควรคำนึงถึง คือ การปรุงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารหรือปรับปรุงรสชาติ ด้วยการรมควัน อบ เดิมเกลือหรือสารกันเสีย ไม่ควรปรุงด้วยไฟแรงๆ หรือใช้ความร้อนสูงเกินไป เช่น การปิ้งย่าง ทอด จนทำให้อาหารไหม้เกรียม เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการได้รับสารก่อมะเร็ง อันเกิดจากกระบวนการให้ความร้อนที่มากเกินไป</p>
สยามรัฐ	<p>สถานีกาชาดลอยน้ำ</p> <p>-เสนอภาพข่าว ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกทดสอบและสาธิตสมรรถภาพเรือกาชาดจังหวัดฐานะสถานีกาชาดลอยน้ำ ในการให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายแก่ชาวประมงในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน และทำเทียบเรือสะพานปลา ต.มหาชัย โดยมีสมาชิกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และคณะพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกตรวจร่างกายให้แก่แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในเรือประมง เมื่อเร็วๆ นี้</p>
บ้านเมือง	<p>ดูงานการผลิตยา</p> <p>-เสนอภาพข่าว ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม นำ จนท. NIPA จากอินโดนีเซีย เยี่ยมชมการผลิตยาและการประกันคุณภาพของ อภ. ตามมาตรฐาน GMP PIC/S</p>
แนวหน้า	<p>มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล รัญญวณิชกุล นพ.สจ.เชียงใหม่ รมรงค์ มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ให้ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก โรงพยาบาล รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>ปรับปรุงศักยภาพองค์การอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เผยแผนปรับโครงสร้างปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ หลังก่อนหน้า WHO โดนโจมตีอย่างหนัก จากความล่าช้าในการประกาศสงครามกับไวรัสอีโบล่าในแอฟริกาตะวันตก โดยจะมีการจัดตั้งโครงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพ ซึ่งส่งเสริมการทำงานในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ได้ และมีความครอบคลุม โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,704 ล้านบาท)</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซตเผยวิกฤติทางการเงินของโลกช่วงปี 2551-2553 อาจส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งถึง 5 แสนคน เนื่องจากผู้ป่วยไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะถูกให้ออกจากงานหรือโดนตัดประกันสุขภาพ</p>